



ที่ ชม ๐๐๓๗.๓๖ ๑๕๐๒

ถึง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองทุกแห่ง

พร้อมนี้ ขอส่งสำเนาหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม ๐๐๑๓.๒/๕๒๕๓๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://local.chiangmai.go.th> เรียนมาเพื่อดำเนินการตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมฯ/งานส่งเสริมฯ

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๖๐๘ / โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๖๒๐

<http://local.chiangmai.go.th>

สม.ท

สงวนสิทธิ์

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่
รับที่ 228
วันที่ ๕-๕-๖๑.ค. ๒๕๕๕
เวลา



ที่ ชม ๐๐๑๓.๒/๕๐๔๓

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟฟ้า

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายอำเภอทุกอำเภอ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่
 ๒. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
 ๓. ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟฟ้า

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปี ๒๕๕๕ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัด เชียงใหม่ ในการป้องกันแก้ไขปัญหามอกควันและไฟฟ้า จึงขอความร่วมมือส่วนราชการทุกภาคส่วน และอำเภอทุกอำเภอ ในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟฟ้า ปี ๒๕๕๕ ตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(หม่อมหลวงปิ่นดา คีตกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๒๕-๖
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๖๗/๔



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการป้องกันการจุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ด้วยปรากฏว่า ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งปัญหาหมอกควันไฟ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ ยานพาหนะเข้าไประงับดับไฟเป็นจำนวนมาก โดยสาเหตุประการหนึ่ง เกิดจากการเผาเพื่อการเก็บหาของป่าล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในพื้นที่ป่าและในที่ดินทำกินของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก โดยไม่มีการควบคุมจนลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่ากลายเป็น ไฟป่า

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่จึงให้ระงับการเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยเด็ดขาด หากมีการจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติจะต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน กั้นสร้าง แผ้วถาง ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ มีโทษจำคุก ตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ถึง ๕๐,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้ใดเผาป่าเป็นพื้นที่เกิน ๒๕ ไร่ มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๒ ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท จึงขอความร่วมมือของระงับการเผาวัชพืช เศษซากพืชผลการเกษตรหรือระงับการเผาด้วยวิธีการอื่นใด จนทำให้ไฟลุกลามจนเกิดปัญหาไฟป่า และหมอกควันไฟ ทั้งนี้ หากพบไฟป่า ขอความร่วมมือ แจ้งให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๓๒๗ ๑๖๑๐ และ ๐๘ ๑๙๘๐ ๖๔๑๒ แจ้งสถานที่ที่เกิดไฟป่า เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และความเสียหายทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในปี ๒๕๕๕ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นั้น

เพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินงานตามวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมหมอกควันและไฟป่า ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการงดเผาทุกชนิดในพื้นที่รับผิดชอบ

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมการเผาทุกชนิด ทั้งในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์พื้นที่รกร้างว่างเปล่า พื้นที่สาธารณะ พื้นที่สองข้างทาง รวมทั้ง การเผาขยะ กิ่งไม้ใบไม้ตามบ้านเรือน และสนับสนุนการควบคุมไฟป่า โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีการอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง การขุดดิน ถมดิน และขนส่งวัสดุ อย่างเคร่งครัด

๔. ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลถนน ทางสาธารณะ ทางรถไฟ และคลองชลประทานควบคุมไม่ให้มีการเผากำจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด

๕. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานบำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี และตรวจสอบค่ามลพิษควันดำจากรถยนต์ดีเซลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

๖. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาทุกชนิดกำจัดขยะจากบ้านเรือนโดยใช้การคัดแยกขยะ หรือทำปุ๋ยหมักแทนการเผา

๗. ขอให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ รวมทั้งความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ (เพิ่มเติม)

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นรองประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและเลขานุการ นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้ง “ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่” เป็นคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพิ่มเติม โดยมีอำนาจหน้าที่ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดเขตควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยปรากฏว่า ในฤดูแล้งของทุกปี ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม มักจะเกิดไฟฟ้าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทำความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากศาล ทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และยานพาหนะเข้าระงับดับไฟฟ้า เป็นจำนวนมาก

สาเหตุประการหนึ่ง เกิดจากการเผาเพื่อเก็บหาของป่า สล่าสัตว์ และกำจัดวัชพืชในที่ดินทำกิน ของเกษตรกรที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่า เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยไม่มีการควบคุม ทำให้ไฟไหม้ลุกลามเข้าไปติดป่ากลายเป็น ไฟป่า

ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากไฟป่าดังกล่าว และให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ , ๒๑ และ ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็น “เขตควบคุมไฟฟ้า” และกำหนดมาตรการในการป้องกันไฟฟ้าขึ้นไว้ ดังนี้

ภายในพื้นที่เขตควบคุมไฟฟ้า

๑. เมื่อมีความจำเป็นต้องเผาวัชพืชในที่ดินทำกิน ให้ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ในเขตปกครองท้องที่นั้นๆ ก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง พร้อมทั้งต้องจัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ได้ โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมในการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๒. หากราษฎรผู้ใดไม่แจ้งขออนุญาตต่อกำนัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือขออนุญาตแล้ว แต่ไม่จัดทำแนวกันไฟ และมีได้ควบคุมไฟให้อยู่ในพื้นที่ตนถือครอง จนเป็นเหตุให้ไฟลุกลามไหม้ป่า ให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแก่ราษฎรที่ฝ่าฝืน โดยเฉียบขาดทุกราย โดยเฉพาะราษฎรที่บุกรุกเข้าไปแผ้วถางป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จังหวัดจะพิจารณาใช้นโยบายอพยพราษฎรผู้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าวออกจากป่าตามที่เห็นสมควร และจะดำเนินคดีตามความผิดที่เกิดขึ้น

๓. ในเขตควบคุมไฟฟ้า ราษฎรต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่ากรณีที่เกิดทางราชการร้องขอ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใด ให้ช่วยกันดับเสียแต่ต้น เพื่อให้ไฟป่าขยายออกเป็นวงกว้าง หากไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟฟ้าในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อสั่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับดับไฟป่าทันที หรือ โทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้

๓.๑ สถานีควบคุมไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙

๓.๒ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟฟ้าภาคเหนือ

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๘๐ ๖๔๑๒

๓.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๗ ๑๖๑๐

๓.๔ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๓ ๒๐๑๙

๓.๕ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๒๕-๖

๓.๖ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๔๐ ๙๓๔๕

๔. การจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่ ๒ ปี ถึง ๑๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๒๐ ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆ แม้จะเป็นของตนเอง จนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๗ ปี และปรับไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ บาท

๕. นายกเทศมนตรี นายกองัดการบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกรรมการหมู่บ้าน ให้ถือเป็นหน้าที่ต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศ อย่างเข้มงวด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔

(หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่